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บทคัดย่อ 

วิจยัครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชต่อหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ตลอดจนระดบั

การน ามาใช้ และแนวทางการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนดงักล่าว 

ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 127 คน ขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan ผู้ ให้ข้อมูล

หลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 5 คน วิเคราะห์ข้อมลู

โดยการหาคา่ทางสถิตแิละน าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพ  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราชมีระดบัความรู้ เก่ียวกบัหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 48.04 (2) ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ มาปรับใช้ในโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีระดบัการน ามาปรับใช้อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.975 (3) แนวทางการน า
กระบวนการตรับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 6 ด้าน ดงันี ้1)ด้านวิชาการ คือ การอบรมให้ความรู้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 2)ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี คือครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนแสดงตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนในทกุๆด้านทกุท่ี ทกุเวลา และโอกาส 3)ด้านการสร้างแรงจงูใจ คือ ให้มีการ
ยกย่องชมเชย ให้รางวลัและก าลงัใจกับผู้ ท่ีปฏิบตัิตนในการเป็นแบบอย่างและมีจรรยามารยาทท่ีดี    
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4)ด้านประวัติศาสตร์ คือ ด้วยการน าอัตชีวประวัติของบุคคลในอดีตมาศึกษา วิเคราะห์และถอด
บทเรียน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและแบบอยา่งในการปฏิบตัิ 5)ด้านการส าทบัเตือนและการลงโทษ คือ 
การส าทบัเตือนและการลงโทษเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในกระบวนการตรฺับียะฮฺ และมีการจดัการ
อย่างเป็นระบบ ขัน้ตอน และมีความชัดเจนเพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและเกิดส านึกพร้อมท่ี

ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาตนให้อยู่บนหลกัธรรมแหง่สจัธรรมและห่างไกลจากสิ่งท่ีไม่ดี และ6)ด้านการ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั คือการมุ่งเน้นให้ครูและนกัเรียนปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมค าสอนแห่ง
อิสลามและพยายามปรับใช้วิถีชีวิตตามครรลองอิสลามให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
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ABSTRACT 

This research aimed at studying the level of Islamic Private School teachers’ 

understanding and processing Tarbiyah Islamiyah as well as these teachers’ methods of 

knowledge about its application process in those schools in Mueang District, Nakhon Si 

Thammarat. The researchers selected five schools as samples in the District by simple 

random sampling. There were 127 samples based on Krejcie and Morgan theory. The 

questionnaire and interview were the research instruments used to collect data, and the 

thorough interview of 5 school headmasters. Then the data was analyzed by statistic and 

presented qualitatively.  

The research indicated that (1) Islamic Private school teachers in 

Mueang district, Nakhon Si Thammarat have the average level of knowledge about Tarbiyah 

Islamiyah, at 48.04 (2) The level of Tarbiyah Islamiyah application in schools was very high 

3.975 (3) There are six aspects of Tarbiyah Islamiyah application in schools; 1) Academic 

aspect: teacher and staff training and seminar with teachers in Tarbiyah Islamiyah. 2) 

Exemplary model aspect: all teachers are empowered to be a good role model to students in 

time and space.  3) Motivational aspect. Highly disciplined teachers as best models to 

students will be awarded and praised. 4) Historical aspect: both teachers and students study 
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and analyze early famous people’s biography as life guideline. 5) Reward and punishment 

aspects: observing and following Islamic guideline as the principle and rule of punishment 

and reminding in order to create the consciousness of self-improvement; to encourage them 

to be a better person based on Islamic teachings and avoid sins.  6)  Daily application 

aspect:, Encouraging and empowering teachers and students to live their life according to 

Islamic teachings to their capacity. 
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 ،نجوام منطقةالأهلية الإسلامية  ب المدارسها في تطبيقالتربية الإسلامية و    :عنوان الرسالة

 نكون س ي تاماراتولاية                       

 دارابونج أمين      الباحث :

 الدراسات الإسلامية   القسم :

 ب7651 \ م7102  العام الدراس ي :

 

 ملخص البحث

الفهم  في التربية الإسلامية لدى مدرس ي المدارس و م علالالبحث إلى دراسة مستوى  يهدف هذا

ها طبيقتكما يهدف إلى دراسة مستوى وطرق ، نكون س ي تاماراتولاية   موانج منطقةالأهلية الإسلامية  ب

امارات نكون س ي ت ولاية  موانجفي منطقة  إسلامية في تلك المدارس، واختار الباحث خمس مدارس أهلية

كعينة في هذه الدراسة، واستخدام الاستبيانة والمقابلة في إصدار المعلومات، واتبع الباحث في هذه 

 الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة معلومات الجانب النظري والبيانات الميدانية.

ربية الإسلامية لدى ( مستوى العلم والفهم في الت0قد توصل الباحث إلى النتائج التالية، )

 48.04مدرس ي المدارس الأهلية الإسلامية  بمنطقة موانج  ولاية نكون س ي تامارات متوسط، حيث بلغ  

يث بلغ ح ( مستوى تطبيق التربية الإسلامية في المدارس الأهلية الإسلامية كثير 7من النسبة المئوية.  )

المدارس الأهلية الإسلامية في منطقة  في الإسلامية التربية تطبيق طرق ( 3. )3.975الوسط الحسابي 

( الجانب الأكاديمي، ندريب المدرسين 0موانج  ولايةنكون س ي تامارات تحتوي على ستة جوانب، وهي:  

المدرسين والموظفين أن يكونوا   كل على ينبغي الحسنة، القدوة جانب( 2 الإسلامية التربيةوالموظفين في 

( الجانب التشحيعي، مدح ذي 3ي كل جانب، وفي كل وقت، وفي كل فرصة. قدوة حسنة لطلبتهم  ف

( الجانب التاريخي، يدرس المدرسون 4القدوة الحسنة والمؤدب وتقديم له بعض الهدايا مع تحميسه. 

لتنذير والتعذيب، جانب ا( 6 والتلاميذ سير الأشخاص وتحليلها وتلخيصها  للاستفاد منها في الحياة.
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ام والتدرج وذلك بالنظ ؛في التربية الإسلامية تلاميذهم ليب تعذالتنذير و ال تطبيق للمدرسينب يج

( 5 ن المعاص ي.م لتجنبوا  الطريق المستقيم إلى للإدراك في إصلاح أنفسهم وتنمية معيشتهم ؛والوضوح

لامية ودمج في اتباع الشريعة الإس همتلاميذعلى المدرسين و ها في الحياة اليومية، التركيز تطبيقجانب 

  .الحياةكل جوانب في منهج الإسلام  


